

Số 768^{*}-CV/ĐU

Về tăng cường triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 và các bệnh đường hô hấp

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023, trên toàn thế giới đã ghi nhận thêm 854.673 ca mắc COVID-19, tăng 52% so với kỳ báo cáo trước; trong đó có 3005 trường hợp tử vong, giảm 8% so với kỳ báo cáo trước đó. Số ca mắc tăng mạnh ở một số quốc gia như Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Indonesia... Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng thông tin từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023 tại Campuchia đã phát hiện 02 ca cúm gia cầm H5N1 trên người, tổng số ca mắc cúm gia cầm tại nước này từ đầu năm 2023 đến thời điểm báo cáo là 06 ca trong đó có 04 ca tử vong. Mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận hiện tượng gia tăng số ca điều trị nội trú COVID-19 trong nhiều tuần qua cũng như hệ thống giám sát dịch bệnh vẫn chưa phát hiện biến thể EG.5 (biến thể đang phổ biến tại nhiều nước trên thế giới), nhưng nguy cơ số ca mắc tại Thành phố gia tăng trở lại là khó tránh khỏi trong dịp Lễ, Tết sắp tới; bên cạnh đó, hiện nay cũng là mùa của bệnh cúm và các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính khác, đồng thời nguy cơ cúm gia cầm xâm nhập vào thành phố là không nhỏ.

Thực hiện Công văn số 1279-CV/TU ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Thành ủy về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh đường hô hấp. Nhằm tiếp tục chủ động kiểm soát bệnh COVID-19, cúm gia cầm, cúm mùa và các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính khác không để bùng phát dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thông tin, truyền thông phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình cán bộ, đảng viên, giáo viên, sinh viên học sinh và người lao động; đồng thời tiếp tục khuyến cáo đội ngũ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm đông người, nhất là trong dịp nghỉ Lễ sắp tới; truyền thông vận động tiêm vắc xin phòng bệnh cho người lớn và trẻ em, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ. Xử lý nghiêm các trường hợp có thông tin tiêu cực và vi phạm các quy định phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

2. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc:

- Quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và người lao động nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cúm mùa,

cúm gia cầm và các bệnh viêm đường hô hấp cấp của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Y tế và thành phố; trong đó cần nhấn mạnh bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, truyền thông vận động người dân chủ động tiêm các vắc xin phòng bệnh cúm mùa, vắc xin phế cầu và đưa trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đi tiêm vắc xin ngay khi có thông báo của ngành y tế.

-Vận động đội ngũ thực hiện nghiêm túc yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng, chống bệnh COVID-19, cúm mùa, cúm gia cầm và các bệnh viêm hô hấp cấp tính khác; tiếp tục triển khai các hình thức truyền thông phù hợp để cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động hiểu đúng, đầy đủ tình hình, nguy cơ tiềm ẩn để mọi người tham gia phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Huỳnh Long